

เวียนมาบรรจบอีกครั้ง “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคมของทุกปี

ปีนี้นับย่างเข้าสู่ปีที่ 24 ที่ “คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533” กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ ต.กระทุง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า!!!



14 มกราคม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

จำเป็นที่จะต้องทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และระยยะยาวพอที่ประชาชนจะเข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ บรรยายความรู้ในสถานศึกษา ประกวดวาดภาพป่าไม้ แจกเอกสารเผยแพร่ แจกกล้า

ไม้แก่ประชาชน จัดอบรม ประชุมชี้แจง เชิญชวนให้ประชาชน
งดเว้นการตัดไม้ทำลายป่า

พร้อมทั้งร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในทุกท้องที่

โดยถือเอาวันที่ 14 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน ลด ละ เลิก
การบุกรุกแผ้วถางป่าและตัดไม้ทำลายป่า และร่วมมือร่วมใจกัน
ปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าที่ถูกตัดทำลายไปให้มากที่สุด

กว่า 20 ปีที่ได้มีการประกาศให้!!!... วันที่ 14 มกราคม
ของทุกปีเป็น **“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”**

ป่าไม้ได้ถูกทำลายมากขึ้นหรือมีป่าเพิ่มมากขึ้น?

ในเมื่อปิดป่าแต่ไม่มีการปิดโรงเลื่อย???

การปิดป่าในครั้งนั้นได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากคน
ทั่วไป แต่สำหรับข้าราชการป่าไม้นั้น....

รู้ยู่แต่ในมุ้งแล้วว่าป่าจะต้องจับขายแน่นอน?

ก่อนปิดป่านั้นป่าไม้ได้ถูกประมูลโดยผู้ประกอบการทำไม้!
ได้มีเงื่อนไขมากมายไม่ว่าจะต้องปลูกป่าชดเชย การที่จะต้อง
เสียค่าภาคหลวง แม้กระทั่งหากตัดไม้ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดจะ
ต้องโดนเพิกถอนสัมปทาน เสียค่าปรับ ฯลฯ

ดังนั้น **ผู้ที่ได้รับสัมปทานการทำไม้จะต้องรักษาดีกา!**

ไม่ว่าจะต้องรักษาป่าไม่ให้ถูกบุกรุกแผ้วถางโดยฝีมือชาว
บ้าน การดูแลป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้น ไม้ที่ตัดจะต้องโต
ตามขนาดที่กรมป่าไม้กำหนด?

แต่หลังจากที่มีการปิดป่าเกิดขึ้น!???

ผู้ได้รับสัมปทานก็เลยฉวยโอกาสตัดไม้ต่ำกว่าเกณฑ์
ไม่ต้องปลูกป่าชดเชย ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงตามที่ได้ทำ
สัญญาเกี่ยวกับกรมป่าไม้

ไม่ต้องมาป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าจากชาวบ้าน
ไม่มีที่ทำกิน

ซึ่งผลจากการปิดป่าในครั้งนั้น ป่าไม้ถูกทำลายเหลือคณ
นับ รัฐบาลต้องเสียเงินจากการป้องกันปราบปรามไม่ให้ป่าถูก
ทำลาย ต้องมาปลูกป่ากันเอง?

เงินค่าภาคหลวงที่เคยได้ก็ไม่ได้?

ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากว่า 100 ปีที่ **“พระพุทธเจ้า
หลวง”** สถาปนากรมป่าไม้ขึ้นมาขึ้นนั้น?

พระองค์ท่านทรงสมหวังหรือผิดหวังกันแน่ครับ???

ผีพุ่งไต้